



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน
ประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับมติคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ๑ อัตรา ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ ดังนี้

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเลขประจำตัวสอบ
๑	นางสาววิไลพร ชูดำ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานปลัด อบต. อบต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช	๐๐๑

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ข้างต้นนี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ได้ตรวจสอบเอกสารของผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ที่ได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบคัดเลือกฯ ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ รายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะถือว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกกรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกฯ หรือตัดสิทธิมิให้เข้าสอบคัดเลือก หรือพิจารณาไม่ผ่านการสอบคัดเลือกหรือถอนรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกกรายนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือกฯ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นางจิตรา ศรีพิบูลย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา